

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động tháng 11, phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2022 của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Tỉnh

Thực hiện Quy chế làm việc của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Tỉnh, báo cáo kết quả hoạt động trọng tâm tháng 11, phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2022 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ĐOÀN THÁNG 11

1- Công tác phối hợp triển khai, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Triển khai, quán triệt Hướng dẫn số 47-HD/BTGTU ngày 16/11/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Công văn số 860-CV/TU ngày 18/11/2022 của Tỉnh ủy Đồng Tháp về triển khai thực hiện Kết luận số 38-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII; Công văn số 1143-CV/BTGTU ngày 23/11/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền cổ động trực quan về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam và các văn bản khác có liên quan.

2- Công tác lãnh đạo, kiểm tra của Đảng đoàn theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2.1- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Tỉnh đã lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

a) Tổ chức kỳ họp chuyên đề về Tài chính - Ngân sách

Đảng đoàn HĐND Tỉnh lãnh đạo tổ chức Kỳ họp chuyên đề của HĐND Tỉnh về Tài chính - Ngân sách. Với tinh thần làm việc dân chủ, trách nhiệm, HĐND Tỉnh đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, xem xét đối với Báo cáo của Ủy ban nhân dân Tỉnh về kết quả công tác thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022, kết quả công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; biểu quyết thông qua 03 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết về việc bổ sung, giao và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 do Tỉnh quản lý và phân bổ (đợt 3); Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh phương án lập kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Tỉnh quản lý và phân bổ (vốn ngân sách Trung ương); Nghị quyết về việc thông qua phương án điều chỉnh kế

hoạch đầu tư công năm 2022 từ nguồn ngân sách nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ.

b) Chuẩn bị nội dung tổ chức kỳ họp thứ năm HĐND Tỉnh khoá X

Để chuẩn bị tốt cho kỳ họp thứ năm, HĐND Tỉnh khoá X, Thường trực và các Ban của HĐND Tỉnh đã tích cực thực hiện các hoạt động như: Trình Tỉnh uỷ cho chủ trương về thời gian và nội dung tổ chức kỳ họp; ban hành các kế hoạch về Tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân Tỉnh lần thứ năm; các Ban của HĐND Tỉnh Tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết dự kiến trình tại kỳ họp; tổ chức họp Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh.

- Ban hành báo cáo hoạt động năm 2022 của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND Tỉnh.

- Chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh: Tham mưu Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân Tỉnh trong năm 2023.

- Phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ VN Tỉnh tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi để đại biểu HĐND Tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ năm; tổng hợp đầy đủ để chuyển đến UBND Tỉnh và các cơ quan có liên quan trả lời, giải trình tại kỳ họp.

c) Hoạt động khảo sát, giám sát

- Ban Pháp chế HĐND Tỉnh tổ chức khảo sát, giám sát kết quả công tác năm 2022 đối với Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân và cơ quan Thi hành án dân sự Tỉnh. Qua giám sát, Ban Pháp chế HĐND Tỉnh đã kiến nghị một số nội dung như: Đối với công tác Thi hành án dân sự, đã kiến nghị 09 nội dung đến Cục THADS Tỉnh, 02 nội dung đến Thường trực HĐND Tỉnh và 04 nội dung đến UBND Tỉnh. Đối với công tác xét xử, đã kiến nghị 05 nội dung đến lãnh đạo TAND Tỉnh và 01 nội dung đến Công an Tỉnh. Đối với công tác kiểm sát, đã kiến nghị 09 nội dung đến Cục THADS Tỉnh, 05 nội dung đến lãnh đạo TAND Tỉnh, 07 nội dung đến lãnh đạo Viện KSND Tỉnh, 01 nội dung đến Công an Tỉnh, 04 nội dung đến Thường trực HĐND Tỉnh¹ và 04 nội dung đến UBND Tỉnh.

d) Công tác thông tin, dân nguyện

- Lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp thực hiện chuyên mục “Đại biểu dân cử với cử tri” kỳ tháng 11 năm 2022.

- Lãnh đạo Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân Tỉnh thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và việc tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo đúng quy định. Trong tháng đã tiếp 01 lượt công và

¹ Trong đó 02 nội dung qua giám sát kết quả hoạt động của Thi hành án dân sự Tỉnh năm 2022 và 02 nội dung qua giám sát kết quả hoạt động của VKSND Tỉnh năm 2022.

tiếp nhận 13 đơn. Đã xử lý chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 07 đơn; hướng dẫn, trả lời cho công dân 02 đơn; lưu 04 đơn. Nhận trả lời phúc đáp của các cơ quan có thẩm quyền 01 đơn.

d) Hoạt động giám sát thường xuyên và công tác khác

- Tổ chức hội nghị trực tuyến từ điểm cầu tỉnh đến các huyện, thành phố triển khai Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND; kết hợp chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động giám sát.

- Tổ chức Đoàn công tác học tập kinh nghiệm² hoạt động của Hội đồng nhân dân về công tác tham mưu, phục vụ cho hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh.

- Tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước theo đề nghị của các Bộ, ngành Trung ương³.

- Báo cáo sự thay đổi tình hình đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay⁴.

- Lãnh đạo đề Thường trực HĐND Tỉnh cho ý kiến đối với một số nội dung do UBND Tỉnh trình liên quan đến công tác đề nghị xây dựng nghị quyết⁵; công

² Tại các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.

³ (1) Công văn số 7529/BKHĐT-PC ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện tự kiểm tra và gửi danh mục văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2022; (2) Công văn số 11260/BGTVT-PC ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc thực hiện tự kiểm tra văn bản và gửi danh mục văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải; (3) Công văn số 1794/UBND-PC ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban Dân tộc về việc tự kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc; (4) Công văn số 3687/BCA-V03 ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ Công an về việc thực hiện tự kiểm tra và gửi danh mục văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an; (5) Công văn số 5642/BGDĐT-PC ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo; (6) Công văn số 7695/NHNN-PC ngày 02 tháng 11 năm 2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thực hiện tự kiểm tra văn bản và gửi danh mục văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; (7) Công văn số 5068/BXD-PC ngày 10 tháng 11 năm 2022 của Bộ Xây dựng về việc tự kiểm tra và lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

⁴ Theo yêu cầu của Ban Công tác đại biểu tại công văn số 681/BCTĐB-CTĐB ngày 12 tháng 9 năm 2022 về việc thực hiện chế độ báo cáo tình hình đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

⁵ (1) Cho ý kiến về việc xây dựng Nghị quyết ban hành Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; (2) Cho ý kiến về việc xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định mức chi hỗ trợ thiết lập cụm thông tin điện tử công cộng phục vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại tại cửa khẩu biên giới; (3) Cho ý kiến về việc xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định về mức chi xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp thay thế Nghị quyết số 112/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND Tỉnh; (4) Cho ý kiến về việc xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 248/2019/NQ-HĐND ngày 16/7/2019 của HĐND Tỉnh ban hành quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, mức chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; (5) Cho ý kiến về việc bổ sung nội dung thông qua tại kỳ họp chuyên đề HĐND Tỉnh khóa X; (6) Cho ý kiến về việc xin chủ trương xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; (7) Cho ý kiến xây dựng Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ năm, HĐND Tỉnh khóa X; (8) Cho ý kiến về việc xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 07/7/2014 của HĐND

văn gửi UBND Tỉnh về việc xem xét đặt tên đường theo đề nghị của Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh⁶; đề nghị UBND Tỉnh về kiến nghị rà soát lại quy định mức chi kinh phí hỗ trợ cho hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát cộng đồng.

- Ban hành Nghị quyết của Thường trực HĐND Tỉnh về công tác nhân sự⁷.

Ngoài ra, thành viên Đảng đoàn đã tham dự và phát biểu nhiều ý kiến quan trọng tại các cuộc họp, hội nghị do Trung ương và địa phương tổ chức.

2.2- Lãnh đạo công tác kiểm tra việc thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng trong hoạt động của cơ quan.

- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Tỉnh xây dựng các báo cáo theo yêu cầu: Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; góp ý dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của BTVTU năm 2022; góp ý dự thảo Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bố trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý sau khi bị kỷ luật.

- Lãnh đạo đề thường xuyên nhắc nhở cán bộ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

- Tiếp tục lãnh đạo theo dõi việc triển khai thực hiện Chỉ thị 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.

- Phối hợp với Đảng Khối các cơ quan Tỉnh lãnh đạo Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh triển khai, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng tại cơ quan Hội đồng nhân dân Tỉnh theo Chương trình, Kế hoạch.

3- Đánh giá chung

Trong tháng 11 năm 2022, Đảng đoàn lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh đã tích cực chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động và các Ban của Hội đồng

Tỉnh quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng cho UBMTTQVN cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Đồng Tháp.

⁶ Công văn số 237/HOPA ngày 24 tháng 9 năm 2022 của Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh về việc đặt tên đường NSNA Lâm Tấn Tài.

⁷ Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thanh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026.

nhân dân Tỉnh đã phát huy tốt tính chủ động, trách nhiệm nên các mặt công tác luôn diễn ra nhịp nhàng, hiệu quả. Nổi bật trong tháng đã tổ chức thành công kỳ họp chuyên đề về tài chính - ngân sách để kịp thời điều chỉnh danh mục và vốn đầu tư công giúp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Thường trực và các Ban HĐND Tỉnh tích cực chuẩn bị các nội dung để tổ chức tốt kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X.

Tuy nhiên, một số cơ quan chuyên môn UBND Tỉnh chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp lần thứ năm HĐND Tỉnh chưa kịp thời, còn thay đổi nhiều; tài liệu kèm theo dự thảo nghị quyết gửi chưa đúng thời gian quy định;... làm ảnh hưởng đến công tác thẩm tra của các Ban HĐND Tỉnh và việc tổ chức lấy kiến thảo luận tại Tổ HĐND Tỉnh theo kế hoạch đề ra.

II- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 12

Trong tháng 12 năm 2022, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong như sau:

1. Tổ chức kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X; ban hành các Nghị quyết đã được HĐND Tỉnh thông qua theo quy định; ban hành báo cáo nhanh kết quả kỳ họp lần thứ năm.

2. Tổ chức xét thi đua, khen thưởng cuối năm 2022 đối với Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh.

3. Lãnh đạo Thường trực HĐND Tỉnh ban hành kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân Tỉnh.

4. Lãnh đạo đề Thường trực HĐND Tỉnh phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ VN Tỉnh tổ chức để đại biểu HĐND Tỉnh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ năm đảm bảo tính nghiêm túc, đúng luật, hiệu quả.

5. Lãnh đạo tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch năm 2022 của Đảng uỷ, của Văn phòng, Hội nghị cán bộ công chức.

6. Lãnh đạo, chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh:

- Chuẩn bị kịp thời, đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo tổ chức thành công kỳ họp thứ năm.

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp thực hiện chuyên mục “Đại biểu dân cử với cử tri” kỳ tháng 12 năm 2022 với chủ đề “*Những kết quả nổi bật của Hội đồng nhân dân Tỉnh năm 2022.*”

7. Lãnh đạo Thường trực HĐND Tỉnh cho ý kiến đối với những nội dung do Ủy ban nhân dân Tỉnh trình (*nếu có*).

8. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện các quy định, quy chế về công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo.

9. Phối hợp với Đảng Khối các cơ quan Tỉnh lãnh đạo Đảng uỷ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh triển khai, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng tại cơ quan Hội đồng nhân dân Tỉnh theo Chương trình, Kế hoạch; lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

10. Thực hiện các công tác khác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy,
- Các Ban thuộc Tỉnh ủy,
- Thành viên Đảng đoàn HĐND,
- Lưu VT, Đảng đoàn.

**T/M ĐẢNG ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ**



Nguyễn Thị Kim Tuyền